



## ม.มหาสารคาม เปิดศูนย์ ยืมปั่นฟรี

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมอบโล่ให้กับบุคคลต้นแบบในการปั่นจักรยาน มอบเกียรติบัตรบุคคลและหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้จักรยาน พร้อมปล่อยขบวน ปั่นจักรยานท่ามกลางสายฝน มีนิสิตบุคลากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจร่วมขบวนปั่นรถแรงค์การใช้จักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจำนวนมาก ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดขึ้นโดยนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญเรื่องของแนวคิดมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในปี 2551 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในปี 2551 เป็นกิจกรรมเริ่มต้น ต่อมาในปี 2552 ได้เกิดกิจกรรมการ



บริการจักรยานผูกโบว์ขึ้น มีหน่วยงานที่ดูแลคือ งานบริการหอพักนิสิต โดยคิดค่าบริการวันละ 1 บาท ซึ่งค่าบริการที่จัดเก็บจะเป็นเงินในการซ่อมบำรุงจักรยานหากเกิดการชำรุด และต่อจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานเพื่อสุขภาพมาเรื่อยๆ 3 ครั้ง กระทั่งในปี 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศนโยบายให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ซึ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสนองตอบการดำเนินการตามนโยบายการใช้จักรยาน อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ กองอาคารสถานที่ และกองกิจการนิสิต ในปี 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจักรยาน

เพื่อสุขภาพพลโลกร้อน ครั้งที่ 4 (ปั่นจักรยานทอดเที่ยวพรรษา) ในวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ วัดป่ากุแก้ว ในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้นโยบายนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหลายภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีการเตรียมการในการเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน และเป็นการเปิดศูนย์บริการจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี การบริการยืม-คืนจักรยาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ภายในงานมีการลงทะเบียนจักรยาน มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับจักรยาน มีการแสดงขององค์กรนิสิต มีการปั่นจักรยานรณรงค์รอบมหาวิทยาลัย มีการแนะนำการปั่นจักรยานแบบกลุ่ม มีการบริการยืมจักรยาน และการซ่อมบำรุงจักรยาน ณ ศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บริเวณหลังหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากร สามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนจักรยานได้ในวันและเวลาราชการ